

บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชัยชุมพล

สมัยสามัญที่ 1/2560

วันที่ 27 มกราคม 2560

ณ หอประชุมธรรมภิบาลองค์การบริหารส่วนตำบลชัยชุมพล

.....

ผู้เข้าประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
1	นายวิเจน แซ่ซื่อ	ประธานสภา อบต.	วิเจน แซ่ซื่อ	
2	นายวุฒิพงษ์ วงศ์วิสัย	รองประธานสภา อบต.	วุฒิพงษ์ วงศ์วิสัย	
3	นายเรวัตร์ แก้วเปี้ย	สมาชิกสภา อบต.ม.1	เรวัตร์ แก้วเปี้ย	
4	นายเป็ง ฟูใจ	สมาชิกสภา อบต.ม.1	เป็ง ฟูใจ	
5	นายแผน จันคุ้ม	สมาชิกสภา อบต.ม.2	แผน จันคุ้ม	
6	นายวีรศักดิ์ แจ่มตา	สมาชิกสภา อบต.ม.2	วีรศักดิ์ แจ่มตา	
7	นายสุข ทิจันทร์	สมาชิกสภา อบต.ม.3	สุข ทิจันทร์	
8	นายจักริน ทิพย์คำ	สมาชิกสภา อบต.ม.4	จักริน ทิพย์คำ	
9	น.ส.เขวภา พิมพ์โพธิ์	สมาชิกสภา อบต.ม.4	เขวภา พิมพ์โพธิ์	
10	นางสายพิณ ใสดี	สมาชิกสภา อบต.ม.5	สายพิณ ใสดี	
11	นายเผ่า คำจ้อน	สมาชิกสภา อบต.ม.5	-	ลา
12	นายบุญเลิศ มั่นขวน	สมาชิกสภา อบต.ม.6	บุญเลิศ มั่นขวน	
13	นายบุญนาค การุณประชา	สมาชิกสภา อบต.ม.6	บุญนาค การุณประชา	

14	นายปาน นาครุ่ง	สมาชิกสภา อบต.ม.7	ปาน นาครุ่ง	
15	จ.ส.อ.อนันต์ ทิง้วางม	สมาชิกสภา อบต.ม.8	อนันต์ ทิง้วางม	
16	นางชลิฎา จันคุ้ม	สมาชิกสภา อบต.ม.9	ชลิฎา จันคุ้ม	
17	นายบุญลี ศรีทิพย์	สมาชิกสภา อบต.ม.9	บุญลี ศรีทิพย์	
18	นางภัคจิรา ไจมา	สมาชิกสภา อบต.ม.10	ภัคจิรา ไจมา	
19	นายเฉลิม ตะมะ	สมาชิกสภา อบต.ม.10	เฉลิม ตะมะ	
20	นายสม นาคลอย	สมาชิกสภา อบต.ม.11	สม นาคลอย	

ผู้เข้าร่วมประชุม

1.นายอคุลย์ คันทะเรศรี ปลัด อบต.ชัยชุมพล/เลขานุการสภา

2.นายมาตร อินมา นายก อบต.ชัยชุมพล

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่จะแจ้งให้ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้วโดยไม่มี การแก้ไขเปลี่ยนแปลง
แต่อย่างใด

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว

ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องกระทู้ถาม

ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่เสนอใหม่

1)ขอความเห็นชอบเพิ่มเติมโครงการ/แผนงานในแผนพัฒนาตำบลสามปี(พ.ศ. 2560-62) ครั้งที่ 1

เลขานุการสภา แจ้งข้อระเบียบ/กฎหมาย

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 หมวด 4 การแก้ไขเพิ่มเติมหรือการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา ข้อ 22 การเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาสามปีให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาสามปีที่เพิ่มเติมต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อให้ความเห็นชอบก่อนและผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้ต่อไป

เหตุผล เนื่องจากการจัดทำแผนงาน โครงการ ของหน่วยงานเพิ่มเติมตามภารกิจอำนาจหน้าที่และนโยบายแห่งรัฐ และมีไม่มีในแผนพัฒนาตำบลสามปี ของ อบต.ชัยชุมพล และผ่านที่ประชุมประชาคมและคณะกรรมการชุดต่างๆแล้วจึงขอความเห็นชอบเพิ่มเติมแผนงาน โครงการในแผนสามปี รายละเอียดปรากฏตามเอกสารบัญชีแผนพัฒนาตำบลสามปี พ.ศ.2560-62 ครั้งที่ 1

ที่ประชุม พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบร่างแผนพัฒนาตำบลสามปี(พ.ศ.2560-62) ครั้งที่ 1 ตามเสนอ โดยไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด

2)การคัดเลือกและแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548

เลขานุการ เนื่องจากคณะกรรมการพัฒนาและคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ที่มาจากจากสภาท้องถิ่น จะครบวาระ 2 ปี วันที่ 19 มีนาคม 2560 จึงต้องมีการคัดเลือกและแต่งตั้งใหม่ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ดังนี้

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นที่มาจากสภาท้องถิ่น 1)นายสุข ทิจันทร์ 2)นายเฉลิม ตะมะ และ 3)นายสม นาคลอย

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ที่มาจากสภาท้องถิ่น 1)น.ส.เยาวภา พิมพ์โพธิ์ 2)นางกัจจิรา ไจมา และ 3)นางสายพิณ ใสดี

ประธานสภา ให้ที่ประชุมเสนอชื่อ

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

นางชลิฎา จันคุ้ม	เสนอ นายสม นาคลอย
ผู้รับรอง	นายวีรศักดิ์ แจ่มตา และ นายบุญนาค การุณประชา
นายปาน นาครุ่ง	เสนอ นายเฉลิม ตะมะ
ผู้รับรอง	นายเรวัตร์ แก้วเปี้ย และ นายเป็ง พูใจ
นางสายพิณ ใสดี	เสนอ นายสุข ทิจันทร์
ผู้รับรอง	นายบุญลี ศรีทิพย์ และ น.ส.เยาวภา พิมพ์โพธิ์
ประธาน	ถามที่ประชุมว่ามีผู้ใดจะเสนอชื่ออีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ถือว่าสภา เลือก นายสม นาคลอย นายเฉลิม ตะมะ และ นายสุข ทิจันทร์ เป็นกรรมการพัฒนา อบต.ตัวแทนสภา
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา	
นางชลิฎา จันคุ้ม	เสนอ นางกัจจรา ใจมา
ผู้รับรอง	นายวีรศักดิ์ แจ่มตา และ นายบุญนาค การุณประชา
นายสุข ทิจันทร์	เสนอ น.ส.เยาวภา พิมพ์โพธิ์
ผู้รับรอง	นายแผน จันคุ้ม และ นายบุญนาค การุณประชา
นางบุญนาค การุณประชา	เสนอ นางสายพิณ ใสดี
ผู้รับรอง	นายบุญลี ศรีทิพย์ และ นายบุญเลิศ มั่นขวน
ประธาน	ถามที่ประชุมว่ามีผู้ใดจะเสนอชื่ออีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ถือว่าสภา เลือก นางกัจจรา ใจมา น.ส.เยาวภา พิมพ์โพธิ์ และ นางสายพิณ ใสดี เป็นกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.ตัวแทนสภา
ระเบียบวาระที่ 6	เรื่อง อื่นๆ
ปลัด อบต.	แจ้ง 1)การสำรวจความต้องการอุปกรณ์กีฬาหมู่บ้าน 2)การแข่งขันกีฬาเยาวชนประชาชนประจำปี 2560 3)นัดหมายขบวนพิธีเปิดงานนมัสการพระแท่นศิลาอาสน์ วันที่ 31 มกราคม 2560

4)แจ้งการติดตั้งดวงโคมไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน โดยไม่ผ่านมิเตอร์ของการไฟฟ้า

ด้วย สนง.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานีได้มีหนังสือเรื่องการติดตั้งดวงโคมไฟฟ้าสาธารณะ ที่พบว่ามีเทศบาล และ อบต.มีการติดตั้งไม่ถูกต้องตามมาตรฐานเป็นจำนวนมาก มีผลทำให้ระบบไฟฟ้าลัดวงจร เป็นเหตุให้อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านได้รับความเสียหายอย่างรุนแรง ซึ่งเป็นผลมาจาก เทศบาล และ อบต. ได้ติดตั้งดวงโคมเอง โดยไม่ได้แจ้งขออนุญาตต่อการไฟฟ้า จึงขอความร่วมมืองดเว้นกระทำการดังกล่าวเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหาย หากจะดำเนินการให้แจ้งการไฟฟ้าก่อนทุกครั้ง

ที่ประชุม ทราบ

เลิกประชุมเวลา 11.00 น.

(ลงชื่อ) อดุลย์ คันทะเรศร์ ผู้จัดบันทึกการประชุม

(นายอดุลย์ คันทะเรศร์)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชัยภูมิพล

(ลงชื่อ) วิเจน แซ่ซื่อ ผู้ตรวจบันทึกการประชุม

(นายวิเจน แซ่ซื่อ)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชัยภูมิพล